



## 1. Hướng dẫn trước khi điền vào biểu mẫu

Viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (COVID-19) là một bệnh truyền nhiễm loại 5, và bệnh viện là nguyên tắc điều trị các trường hợp được xác nhận.

Hướng dẫn quản lý chăm sóc tại nhà đối với các trường hợp đã xác nhận nhiễm COVID-19 "được công bố vào ngày 8 tháng 5, quy định rằng những trường hợp

được xác nhận đáp ứng một số điều kiện nhất định sẽ được điều chỉnh để chăm sóc tại nhà và áp dụng các biện pháp chăm sóc y tế liên quan.

Bộ Lao động xem xét chính sách phòng chống dịch tổng thể và quyền thanh toán của người được bảo hiểm, đồng thời cho phép người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc COVID-19 được chính quyền đô thị, quận (thành phố) đưa vào trung tâm kiểm dịch tập trung nâng cao / khách sạn phòng chống dịch để chẩn đoán và điều trị, hoặc kể từ ngày 8 tháng 4 năm 111 Trong thời gian chăm sóc tại nhà bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể yêu cầu hưởng trợ cấp thương tật, ốm đau theo quy định. Bạn có thể tìm thấy các luật và quy định liên quan và ví dụ về việc điền vào các biểu mẫu trong khu vực hỗ trợ bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt đặc biệt của Cục Bảo hiểm Lao động (<https://www.bli.gov.tw/0104151.html>).

## 2. Yêu cầu đối với ứng dụng, tiêu chuẩn thanh toán và các tài liệu cần thiết

Hình thức thanh toán	Yêu cầu thanh toán	Tiêu chuẩn thanh toán và phương thức tính toán	Các tài liệu cần thiết để đăng ký
Quyền lợi thương tật thông thường	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、Được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nặng (COVID-19), nhập viện để điều trị hoặc được chính quyền thành phố hoặc quận (thành phố) cho vào điều trị tại trung tâm kiểm dịch tập trung tăng cường / khách sạn phòng chống dịch hoặc chăm sóc tại nhà kể từ ngày 8 tháng 4 năm 111</li> <li>二、Không thể làm việc</li> <li>三、Không nhận được tiền lương hoặc thù lao ban đầu</li> </ul>	<p>一、 Một nửa số tiền lương được bảo hiểm trung bình hàng ngày trong 6 tháng trước tháng khi người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và bị cách ly (kể cả tháng hiện tại), sẽ được thanh toán kể từ "ngày thứ tư" khi người được bảo hiểm không thể làm việc.</p> <p>二、 Ví dụ :</p> <p>(一) Được chẩn đoán vào ngày 2 tháng 5 năm 2011, thông báo kiểm dịch địa điểm được chỉ định cho biết địa điểm được chỉ định đã được cách ly từ ngày 2 tháng 5 năm 111 đến ngày 11 tháng 5 năm 2011, và người được bảo hiểm không làm việc hoặc nhận lương ban đầu trong thời gian chăm sóc và cách ly tại nhà, mức lương bảo hiểm hàng tháng trung bình là 45.800 nhân dân tệ và mức lương trung bình được bảo hiểm hàng ngày là 1.526,7 nhân dân tệ (45.800 nhân dân tệ ÷ 30 = 1.526,7 nhân dân tệ), sau đó trợ cấp thương tật và bệnh tật có thể được yêu cầu như:</p> <p>1,526.7NTD×50%×7 ngày=5,343 NTD</p> <p>(二) ngày 8 tháng 5 năm 2011, thông báo kiểm dịch địa điểm được chỉ định cho biết địa điểm được chỉ định đã được cách ly từ ngày 8 tháng 5 năm 111 đến ngày 14 tháng 5 năm 111, và người được bảo hiểm không làm việc và không nhận được lương ban đầu trong thời gian chăm sóc và cách ly tại nhà. , mức lương trung bình được bảo hiểm hàng tháng là 45.800 nhân dân tệ và mức lương được bảo hiểm trung bình hàng ngày là 1.526,7 nhân dân tệ (45.800 NTD ÷ 30 = 1.526,7 NTD). 1.526,7 NTD × 50% × 4 ngày = 3.053 NTD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、 Đơn đề nghị thanh toán bảo hiểm thương tật, ốm đau lao động và biên lai thanh toán.</li> <li>二、 Bản chính kết quả chẩn đoán thương tật, bệnh tật hoặc bản sao giấy báo kiểm dịch tại nơi chỉ định đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nặng.</li> </ul> <p>(Nếu tạm thời không thể lấy được thông báo kiểm dịch, bạn có thể đính kèm "Giấy chứng nhận sức khỏe Coronavirus mới kỹ thuật số-Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm kỹ thuật số", "Ảnh chụp màn hình của xét nghiệm PCR dương tính (phải bao gồm số ID) trên Health Insurance Express APP" , hoặc thông tin đầy đủ khác để chứng minh chẩn đoán.)</p>

## 3. Vấn đề cần chú ý

- A. Quyền yêu cầu trợ cấp thương tật và ốm đau sẽ bị chấm dứt do không thực hiện trong vòng 5 năm kể từ ngày yêu cầu. Quyền lợi thương tật và ốm đau được tính hàng ngày và người được bảo hiểm có thể yêu cầu quyền lợi này trong vòng 5 năm kể từ ngày sau khi được giải phóng.
- B. Trợ cấp thương tật và ốm đau dựa trên yêu cầu "không thể làm việc quá 4 ngày" do thương tật hoặc bệnh tật. Bất kỳ ai có thông tin về công việc, bất kể thời gian làm việc dài bao nhiêu, đều không được yêu cầu bồi thường. Do đó, nếu người được bảo hiểm được chẩn đoán là "làm việc từ xa" hoặc "văn phòng tại nhà" trong thời gian cách ly, do đã làm việc thì số ngày làm việc đó không được yêu cầu hưởng chế độ thương tật và ốm đau.
- C. Thương tật, bệnh tật xảy ra trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực vẫn được hưởng quyền yêu cầu bồi thường thương tật, bệnh tật trong vòng 1 năm kể từ khi bảo hiểm hết hiệu lực.
- D. Những người đã hưởng lương ban đầu không được yêu cầu trợ cấp thương tật, ốm đau, tuy nhiên trong thời gian cách ly, nếu họ nghỉ phép đặc biệt, nghỉ theo lịch trình, nghỉ linh hoạt, nghỉ ca, nghỉ bù ngoài giờ ... thì vẫn có thể yêu cầu trợ cấp thương tật, ốm đau theo đúng quy định.
- E. Các tài liệu, tư liệu đính kèm do các cơ quan chính phủ (tổ chức) khác ở nước ta sản xuất và cần được các đơn vị liên quan xác nhận; nếu tài liệu, tư liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được xác nhận cùng với bản dịch tiếng Trung hoặc có xác nhận của người trong nước công chứng (đu giấy tờ tùy thân). Các giấy tờ, tài liệu tiếng Anh của chứng chỉ chẩn đoán không bắt buộc phải có bản dịch tiếng Hoa kèm theo).